



Australian Government
Organ and Tissue Authority

Cách thảo luận về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể

Một người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể có thể cứu mạng được đến 10 người.

Nếu đã quyết định về việc trở thành người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể, điều quan trọng là quý vị phải thảo luận việc này với thân nhân. Lý do là vì ở Úc, thân nhân của mỗi người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định hiến tặng bộ phận và mô cơ thể của người này. Thân nhân biết quyết định của nhau về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể sẽ dễ giữ nguyên các quyết định đó.

Đây là điều quan trọng bởi lẽ dù đa số người Úc sẵn sàng hiến tặng bộ phận và mô cơ thể, không mấy người sẽ có cơ hội để làm như vậy. Hiện nay tỷ lệ người qua đời trong bệnh viện có thể thực hiện nghĩa cử này để khả dĩ hiến tặng bộ phận và mô cơ thể trong các tình huống nhất định là chưa tới 1% và vào bất kỳ lúc nào cũng có khoảng 1.500 người trong danh sách đợi bộ phận và mô cơ thể.

Việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể dường như là đề tài khó nói với thân nhân. Hoặc có lẽ quý vị thấy khó tìm được lúc để bàn về đề tài này. Tờ thông tin này trình bày một số gợi ý thiết thực, đơn giản để quý vị gợi chuyện.

Quý vị cũng có thể giúp thân nhân và bạn bè thảo luận (và nhớ) về chuyện hiến tặng bộ phận và mô cơ thể.

Trước tiên, quý vị nên tìm hiểu chi tiết chính xác về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể. Quý vị có thể tìm thấy thông tin kể cả tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc tài liệu phổ biến thông tin liên quan đến tôn giáo của quý vị về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể tại trang mạng www.donatelife.gov.au

Vậy lúc nào là thời điểm tốt để thảo luận về việc này và quý vị gợi chuyện bằng cách nào?

Lúc nào là thời điểm tốt để bắt đầu cuộc thảo luận với thân nhân?

Ngay hôm nay. Quý vị có thể mượn những tình huống sinh hoạt hàng ngày để gợi chuyện về các vấn đề quan trọng trong cuộc sống kể cả các quyết định hiến tặng bộ phận và mô cơ thể. Những tình huống này có thể là:

- Khi gia đình ngồi ăn cơm chung với nhau lần tới
- Mua bảo hiểm nhân thọ hoặc lập di chúc
- Dọn ra riêng lần đầu tiên
- Ăn mừng ngày kỷ niệm của gia đình hoặc dịp đặc biệt khác
- Đi bác sĩ khám sức khỏe tổng quát
- Nghe tin người khác đã trở thành người hiến tặng bộ phận/mô cơ thể, cần được ghép hoặc vừa được ghép bộ phận/mô cơ thể.

Một khi người trong gia đình quý vị đã thảo luận với nhau về quyết định hiến tặng bộ phận/mô cơ thể, những dịp nêu trên có thể là cơ hội tốt để lặp lại quyết định của quý vị để bảo đảm họ không quên.

Một số cách gợi chuyện

Gợi chuyện về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể có thể là điều khó khăn đối với một số người. Đề cập đến cái chết có khi là điều gây khó chịu hoặc thậm chí bị xem là điều cấm kỵ, đặc biệt là khi có liên quan đến người trẻ tuổi.

Để giúp quý vị gợi chuyện, những câu gợi chuyện dưới đây có thể hữu dụng:

- Anh/chị/em/con v.v. vừa nghe người bạn của anh/chị/em/con v.v. đã đăng ký để trở thành người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể và anh/chị/em/con v.v. đang muốn đăng ký. Anh/chị/em/ba má v.v. nghĩ sao về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể?

- Anh/chị/em/con v.v. thấy tài liệu này về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể.
Anh/chị/em/ba má v.v. có biết rằng một người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể có thể cứu mạng đến 10 người hay không?
Anh/chị/em/con v.v. có sẵn giấy đăng ký đây và đang muốn đăng ký để trở thành người hiến tặng bộ phận/mô cơ thể.
- Anh/chị/em/con v.v. xem tin tức thấy tai nạn khủng khiếp này và nó đã khiến cho anh/chị/em/con v.v. suy nghĩ về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể. Anh/chị/em/con v.v. đã tìm hiểu phần nào về đề tài này và nhận thấy nước Úc thực sự cần có nhiều người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể và một người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể có thể thay đổi cuộc đời cho hơn 10 người.
- Chỉ có khoảng 1% số người bị chết trong các tình huống nhất định trong bệnh viện là thích hợp để hiến tặng bộ phận, trong khi nhiều người khác muốn có cơ hội hiến tặng mô cơ thể. Việc hiến tặng bộ phận chỉ có thể xảy ra trong những trường hợp rất đặc biệt trong khoa chăm sóc đặc biệt hoặc khoa tai nạn và cấp cứu của bệnh viện. Có lẽ anh/chị/em/con v.v. sẽ tìm hiểu kỹ hơn và đăng ký để trở thành người hiến tặng bộ phận/mô cơ thể.
- Anh/chị/em/con v.v. đến dự lễ hội cộng đồng này, tại đây họ nói về việc dành thời giờ suy nghĩ về cuộc sống và về việc hiến tặng.
Anh/chị/em/con v.v. định trở thành người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể và quyết định sẽ xem xét việc này. Đây có vẻ như là việc thiện.
- Anh/chị/em/ba má v.v. có biết hầu như mọi tôn giáo đều ủng hộ việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể hay không? Dường như tôn giáo mình cũng không cấm hiến tặng bộ phận và mô cơ thể. Bây giờ anh/chị/em/con v.v. biết việc đó được chấp nhận, anh/chị/em/con v.v. sẽ đăng ký với Danh sách Đăng ký Người Hiến tặng Bộ phận Cơ thể Úc Châu (Australian Organ Donor Register). Anh/chị/em/con v.v. nghĩ rằng đó là việc thiện và có thể cứu mạng sống nếu như anh/chị/em/con v.v. trở thành người hiến tặng bộ phận và mô cơ thể.

Quý vị có biết?

Quyết định để trở thành người hiến tặng bộ phận/mô cơ thể là một quyết định riêng và quan trọng. Để có quyết định đúng đắn cho bản thân, quý vị cần phải có các chi tiết chính xác để có thể có quyết định chín chắn. Thân nhân của quý vị có khi cũng cần có thời gian để tìm hiểu các chi tiết chính xác và đưa ra quyết định của riêng họ.

TÌM HIỂU chi tiết chính xác về việc hiến tặng bộ phận và mô cơ thể

QUYẾT ĐỊNH trở thành người hiến tặng bộ phận/mô cơ thể và đăng ký quyết định của quý vị với Danh sách Đăng ký Người Hiến tặng Bộ phận Cơ thể Úc Châu (Australian Organ Donor Register)

THẢO LUẬN quyết định của quý vị với những người thân thuộc.

Muốn biết thêm thông tin hoặc đăng ký quyết định của quý vị với Danh sách Đăng ký Người Hiến tặng Bộ phận Cơ thể Úc Châu (Australian Organ Donor Register), truy cập www.donatelife.gov.au